

Số: 112/BC-HĐND

Đức Phố, ngày 17 tháng 7 năm 2023

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Điều 109 và Điều 111 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã thẩm tra Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 28/6/2023, Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 28/6/2023 của UBND thị xã Đức Phố và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã báo cáo nội dung thẩm tra như sau:

#### I. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm như Báo cáo số 251/BC-UBND của UBND thị xã. Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của thị xã vẫn còn một số khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời của Thị ủy, HĐND thị xã, UBND thị xã, sự đồng thuận, tích cực của các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên kinh tế - xã hội của thị xã đã đạt được một số kết quả tích cực, thu ngân sách nhà nước đạt 67,8% kế hoạch năm; giá trị sản xuất các lĩnh vực đều tăng so với năm 2022; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm, cụ thể:

##### 1. Về lĩnh vực kinh tế

Kinh tế có bước tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chưa đạt 50% kế hoạch năm.

Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt giảm 1,74% so với cùng kỳ, một số cây trồng đạt thấp so với kế hoạch như cây ngô (38,5%), đậu các loại (39,7%).

Xây dựng thương hiệu nông sản, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp xây dựng sản phẩm OCOP còn chậm.

Diện tích trồng rừng tập trung giảm 14% so với cùng kỳ.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt thấp (32,3%), giảm 12% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò làm chết đến 32 con, ảnh hưởng đến chất lượng đàn gia súc.

Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực thiếu chặt chẽ, nhất là về quy hoạch, cấp phép xây dựng nhà ở, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm. Hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi chậm, giá cả một số mặt hàng có lúc chưa được quản lý chặt chẽ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt tỷ lệ khá nhưng một số khoản thu đạt thấp. Tình hình nợ thuế tăng so với năm 2022 và ở mức cao (đến thời điểm 30/6 là: 13.945 triệu đồng). Việc triển khai thực hiện các thủ tục để đấu giá các khu dân cư để khai thác nguồn thu từ quỹ đất còn chậm; công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng chưa đạt tiến độ theo kế hoạch.

Tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao còn chậm.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn một số khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm.

## 2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Chất lượng khám bệnh, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Tình trạng dạy thêm học thêm vẫn còn diễn ra và có xu hướng ngày càng nhiều, công tác xây dựng trường đạt chuẩn, giữ chuẩn còn nhiều bất cập do chưa được đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng, sửa chữa kịp thời.

## II. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; đồng thời, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu đạt thấp hoặc có khả năng không đạt so với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 để có giải pháp thực hiện nhằm đạt, vượt kế hoạch, trong đó cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

### 1. Về lĩnh vực kinh tế, ngân sách

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 để thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để có điều kiện phát triển nông nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ.

Tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản, nhất là quản lý các mỏ đất được cấp phép khai thác để phục vụ Dự án cao tốc Bắc - Nam và công tác cấp phép xây dựng nhà ở trên địa bàn. Tăng cường hoạt động quản lý giá cả thị trường, tạo điều kiện cho Nhân dân sản xuất, kinh doanh gắn với phát triển thương mại, dịch vụ.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn thị xã, nhất là đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam (đoạn

qua địa bàn thị xã). Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai trên địa bàn.

Rà soát các công trình, dự án bổ sung nhiệm vụ về kế hoạch sử dụng đất; lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng hàng năm cho phù hợp với quy hoạch chung của thị xã.

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nhanh chóng thực hiện đấu giá các khu dân cư, tạo nguồn thu cho thị xã.

## 2. Về Văn hóa - Xã hội

Tiếp tục rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để duy trì và xây dựng trường chuẩn đảm bảo tỷ lệ; khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; có giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, điều trị tại các cơ sở y tế.

## III. Về dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cuối năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết; đồng thời kiến nghị thêm một số ý kiến sau:

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu trong việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, xử lý những vấn đề tồn tại; theo dõi, nhắc nhở cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện chặt chẽ giữa quy hoạch chung xây dựng thị xã với quy hoạch sử dụng đất; tăng cường chỉ đạo việc thu - chi ngân sách; thực hiện tốt công tác kiểm kê, áp giá, bồi thường, giải phóng mặt bằng, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các dự án trên địa bàn; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường công tác thu các loại thuế, phí; tập trung giải quyết những vụ việc nổi cộm, tồn đọng kéo dài, những ý kiến, kiến nghị của cử tri nhiều năm chưa giải quyết chưa dứt điểm.

Kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

### Nơi nhận :

- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Võ Minh Châu**

